
PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU OEDOLION A CHYMUNEDOL 
 
DYDD LLUN, 21 CHWEFROR 2022 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Jenkins(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Ahmed, Gibson, Philippa Hill-John, Lent, Lister, 
Mackie a/ac McGarry 
 

51 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Carter.  Anfonodd y Cynghorydd Ahmed 
rybudd y gallai fod oedi cyn ymuno â'r cyfarfod. 
 
52 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Derbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan y Cynghorydd Mackie.   
 
53 :   CYNLLUN CORFFORAETHOL DRAFFT 2022-2025 A CHYNIGION 

CYLLIDEBOL DRAFFT 2022/23 - I DDILYN  
 
Cyflwynodd y Cadeirydd yr eitemau canlynol, sef ystyried elfennau'r Cynllun 
Corfforaethol drafft a’r Cynigion Cyllidebol sy'n dod o fewn cylch gwaith y Pwyllgor. 

 
Roedd y cynigion i fod i gael eu hystyried gan y Cabinet ddydd Iau 24 Chwefror, cyn 
cael eu hystyried gan y Cyngor ar y 3 Mawrth. 
Dechreuodd y cyfarfod gyda'r Aelodau'n derbyn Trosolwg Corfforaethol o'r gyllideb.   

 
Yna, ystyriwyd cynigion y gyllideb, a rhannau o'r Cynllun Corfforaethol sy'n 
berthnasol i'r pwyllgor hwn, mewn dwy ran.   

 
Y rhan gyntaf oedd:   

 meysydd sy'n berthnasol i Bortffolio'r Cynghorydd Elsmore;   
 
a'r ail ran oedd:  

 meysydd sy'n berthnasol i Bortffolio'r Cynghorydd Thorne



.  
 
54 :   TROSOLWG CORFFORAETHOL  
 
Croesawodd y Cadeirydd Y Cynghorydd Chris Weaver, Yr Aelod Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad; Chris Lee, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Adnoddau; Ian 
Allwood, Pennaeth Cyllid; a Julie Richards, Rheolwr Gweithredol Strategaeth y 
Gyllideb a Chynllunio Ariannol, i'r cyfarfod.  
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Weaver i wneud datganiad, ac yn dilyn hynny rhoddodd 
Ian Allwood gyflwyniad yn amlinellu elfennau o'r Cynllun Corfforaethol drafft a'r 
Cynigion Cyllidebol.  
 
Gofynnwyd i’r Aelodau wneud sylwadau neu ofyn cwestiynau am y wybodaeth a 
roddwyd.  Mae’r drafodaeth hon wedi ei chrynhoi isod:  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar y swm a neilltuwyd yn y Gyllideb ar 
gyfer ad-dalu dyledion.  Dywedodd swyddogion ei fod yn £35 miliwn a bod yr 
holl fenthyciadau'n cael eu gwneud o fewn fframwaith darbodus y Cyngor.  

 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar y swm sy'n cael ei wario ar ddiogelwch 
cymunedol ac a oedd lle i'w gynyddu.  Cafodd yr Aelodau eu cyfeirio at y 
cyfanswm sy'n cael ei wario ar wella a diogelwch cymunedol o dan benawdau 
gwahanol a dywedwyd bod angen gweld gwariant untro yn ogystal â'r £1 filiwn 
sy'n cael ei wario yn y gyllideb sylfaenol.   
 

 Trafododd yr Aelodau'r nifer fach o ymatebion i'r ymgynghoriad.  Dywedwyd 
wrth yr Aelodau bod yr ymateb isel yn rhannol oherwydd diffyg cyfweliadau 
wyneb yn wyneb a dosbarthiad ffisegol papurau ymgynghori.  Unwaith y bydd 
cyfyngiadau Covid yn cael eu codi, dylai fod yn bosibl ailedrych ar yr 
agweddau hyn ar gynnal ymgynghoriadau.  
 

 Roedd yr Aelodau'n pryderu am gyfnod byr yr ymgynghoriad.  Dywedwyd wrth 
yr Aelodau bod yr amser a oedd ar gael wedi'i bennu erbyn derbyn y Setliad 
Dros Dro’n hwyr.   
 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau fod maint y cynnydd yn y Dreth Gyngor yn 
adlewyrchu'r ffaith bod y Setliad Dros Dro yn fwy hael na'r disgwyl.  Ystyriodd 
y Cabinet y cynnydd yng nghostau byw wrth bennu'r gyfradd newydd.   
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar effaith tynnu'r Gronfa Caledi Covid yn 
ôl.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Gyllideb yn ystyried y costau ychwanegol 
a allai godi o ganlyniad i dynnu'r Gronfa Galedi yn ôl.  
 

PENDERFYNWYD: Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau yn ystod y drafodaeth ar y 
ffordd ymlaen. 
 
 
 
 



55 :   CYNIGION GWASANAETHAU I OEDOLION, TAI A CHYMUNEDAU FEL 
RHAI SY'N BERTHNASOL I BORTFFOLIO'R CYNGHORYDD ELSMORE  

 
Croesawodd y Cadeirydd Y Cynghorydd Susan Elsmore, Yr Aelod Cabinet dros Ofal 
Cymdeithasol, Iechyd a Lles, Sarah McGill, Jane Thomas, a Helen Evans i'r cyfarfod. 
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Elsmore i wneud datganiad, ac yn dilyn hynny rhoddodd 

Jane Thomas gyflwyniad yn amlinellu'r rhannau hynny o'r cynigion o fewn cwmpas y 

Pwyllgor.  

Gofynnwyd i’r Aelodau wneud sylwadau neu ofyn cwestiynau am y wybodaeth a 
roddwyd.  Mae’r drafodaeth hon wedi ei chrynhoi isod:  
 

 Trafododd yr Aelodau'r strategaeth technoleg gofal cymdeithasol a'r arbedion 
nas cyflawnwyd yn y Gyllideb ddiwethaf.  Dywedodd swyddogion mai bwriad y 
strategaeth oedd helpu i nodi a chyflawni arbedion.  Bydd yr holl staff sy'n 
ymwneud â rhagnodi gofal yn cael eu hyfforddi i sicrhau eu bod yn ategu 
neu'n lleihau'r angen am ofal drwy ddefnyddio cymhorthion, addasu a 
thechnoleg.  Bydd hyfforddiant a gwybodaeth staff i'r cyhoedd yn cael eu 
darparu yn y Ganolfan Lles Byw'n Annibynnol.   

 

 Gofynnodd yr Aelodau am gael gweld y datganiad o ofyniad a aeth i dendro ar 
gyfer y strategaeth dechnoleg.  

 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar yr arbedion nas cyflawnwyd mewn Byw 
â Chymorth Mewnol.  Dywedodd swyddogion ei fod yn ymwneud â 
phreswylydd na fu'n bosibl symud allan o Fyw â Chymorth Mewnol.  Rhaid 
bod yn ofalus wrth sicrhau darpariaeth addas cyn symud preswylwyr allan o 
ofal preswyl.  
 

 Trafododd yr Aelodau y goblygiadau o ran costau sy'n gysylltiedig â symud 
pobl ifanc â phroblemau iechyd meddwl ymlaen o ofal preswyl.  Dywedodd 
swyddogion fod cynllun i roi mwy o fyw'n annibynnol i bobl ifanc wedi'i gyflawni 
ac roedd arbedion wedi codi ohono.  Roedd eiddo arall wedi'i nodi ac roedd i 
fod i agor yn y flwyddyn ariannol newydd.  Bydd pecyn cymorth i'r preswylwyr.   
Dywedwyd wrth yr Aelodau y gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y cleientiaid 
a'u teuluoedd yn fodlon ar y trefniadau.  
 

 Cyfeiriodd yr Aelodau at Amcan Lles 4 S4.1, Gwella'r cymorth sydd ar gael i 
bobl â phroblemau iechyd meddwl, a cheisio eglurhad ar nodi llety ychwanegol 
i gefnogi pobl sy'n symud ymlaen o ofal preswyl i fyw'n annibynnol.  Rhoddodd 
swyddogion fwy o fanylion am y cynllun a oedd eisoes wedi'i ddarparu, a oedd 
yn cynnwys fflatiau mewn bloc llety a rennir, gyda lle i weithwyr gofal ar y 
safle.  Gyda phrofiad, bu'n bosibl lleihau o ofal 24 awr i ofal yn ystod y dydd.  
Mae tenantiaid yn rhentu eu fflatiau gyda chymorth wedi'i addasu yn ôl yr 
angen.   
 

 Trafododd yr Aelodau Amcan Lles 2 Mae Caerdydd yn lle gwych i dyfu'n hŷn 
S2.3, Gweithio gyda'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i ddatblygu timau 
amlddisgyblaethol lleol integredig sy'n atal derbyniadau i'r ysbyty ac yn 
hwyluso rhyddhau cleifion o'r ysbyty, a cheisio eglurhad ar nodi lleoliadau 
hygyrch yn y gymuned.  Dywedodd swyddogion y byddai lleoliadau o'r fath ar 



gyfer timau o swyddogion a darparwyr gofal allanol sydd wedi'u cydleoli.  Bydd 
y cynllun yn cael ei dreialu mewn dau leoliad eleni.  Rhagwelir y bydd cydleoli 
yn creu ethos ac ymagwedd tîm.  Mae'r Cyngor yn ymchwilio i ddefnyddio 
eiddo'r Cyngor sy'n bodoli eisoes i gartrefu'r timau.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar y £5.6 miliwn ychwanegol ar gyfer twf 
demograffig yn y Gyllideb.  Dywedodd swyddogion fod gwahanol leoliadau, 
mathau o ofal a defnyddwyr gwasanaeth wedi'u modelu ynghyd ag effeithiau 
Covid, blaenamcanion ac elfennau o'r strategaeth newydd i sicrhau bod y 
rhagolygon ariannol yn cyd-fynd ag amcanion y Cyngor.  Roedd 
amcanestyniadau costau yn ansicr oherwydd yr hylifedd yn y farchnad 
oherwydd Covid, ac mae'r swm ychwanegol yn cynnwys cronfa wrth gefn.   
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch a fyddai'r £16 miliwn 
ychwanegol ar gyfer addasu cyfleusterau i'r anabl yn cael ei ariannu drwy 
fenthyca.  Dywedodd swyddogion fod y Cyngor yn edrych ar ei ofyniad 
gwariant cyffredinol ac nad yw'n asesu benthyca yn erbyn llinellau gwariant 
unigol.  Telir rhan o gost addasiadau drwy grant uniongyrchol.  Mae arian 
ychwanegol ar gael.   
 

PENDERFYNWYD: Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau yn ystod y drafodaeth ar y 
ffordd ymlaen. 
 
56 :   CYNIGION TAI A CHYMUNEDAU FEL RHAI SY'N BERTHNASOL I 

BORTFFOLIO'R CYNGHORYDD THORNE  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a 
Chymunedau Sarah McGill, Jane Thomas, a Helen Evans i'r cyfarfod. 
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Thorne i wneud datganiad, ac ar ôl hynny rhoddodd 
Helen Evans a Jane Thomas gyflwyniad yn amlinellu rhannau hynny o'r cynigion o 
fewn cwmpas y Pwyllgor.   
 
Gofynnwyd i’r Aelodau wneud sylwadau neu ofyn cwestiynau am y wybodaeth a 
roddwyd.  Mae’r drafodaeth hon wedi ei chrynhoi isod:  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar y gost gyfalaf gyffredinol a ddyrannwyd 
ar gyfer addasiadau i gyfleusterau i'r anabl.  Dywedodd swyddogion ei fod yn 
£8 miliwn y flwyddyn.  

 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar y cynllun i adeiladu 4,000 o gartrefi 
erbyn 2030.  Cadarnhaodd swyddogion fod maint y rhaglen adeiladu tai wedi 
cynyddu.  Mae gan y safleoedd a gadarnhawyd y capasiti ar gyfer 4,600 o 
gartrefi.  Mae'r rhaglen yn cynnwys cartrefi i'w gwerthu drwy bartneriaeth Byw 
yng Nghaerdydd y Cyngor gyda Wates Construction a'r Rhaglen 
Perchentyaeth Cost Isel, a ailenwyd yn Gartrefi Cyntaf Caerdydd, yn ogystal â 
chartrefi'r Cyngor.  Mae'r rhaglen hefyd yn ceisio cau'r bwlch rhwng safon y 
cartrefi a ddarperir a'r rhai sydd ar gael ar y farchnad breifat.   
 

 Trafododd yr Aelodau'r targed o adeiladu 1,000 o gartrefi newydd erbyn 
diwedd mis Mawrth 2022.  Dywedodd swyddogion fod anawsterau yn y 



farchnad adeiladu oherwydd y pandemig wedi achosi oedi yn y rhaglen 
adeiladu.  Mae nifer y cartrefi sy'n cael eu cwblhau a'u hadeiladu gyda'i gilydd 
yn agos at 1,000.  Mae cannoedd ohonynt â chaniatâd cynllunio a mwy o 
safleoedd ar y gweill.  Defnyddiodd cynllun Croft Street gartrefi adeiladu ffatri a 
adeiladwyd ar y safle o fewn 5 diwrnod.  Disgwylir i ddull newydd o dendro 
gyflymu'r broses o'i gyflwyno.   
 

 Holodd yr Aelodau a oedd digon o arian wedi'i ddyrannu ar gyfer digartrefedd.  
Dywedodd swyddogion fod £1.7 miliwn wedi'i ddyrannu a bod £390,000 wedi'i 
neilltuo gyda chydbwysedd amcangyfrifedig o ychydig o dan £1.3 miliwn, yr 
ystyriwyd ei fod yn ddigonol.  Mae cyllid yn mynd rhagddo yn ogystal â 
chronfeydd wrth gefn.   
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar gyfrifoldebau'r staff newydd sy'n cael 
eu recriwtio ar gyfer Diogelwch Cymunedol.  Dywedodd swyddogion fod 
£25,000 yn y MGA i gefnogi grwpiau datrys problemau, a thua £100,000 ar 
gyfer swyddogion Diogelwch Cymunedol ychwanegol. Diben hyn yw darparu 
capasiti ychwanegol wrth ddatrys problemau.  Yn ogystal, cynigir 2 swyddog 
Atal Trais a fyddai'n ymwneud â diogelu.  
 

 Holodd yr Aelodau am y cynnydd gyda'r Gwasanaeth Rhyddhau Carcharorion.  
Dywedodd swyddogion fod camau breision wedi'u cymryd i wella'r berthynas 
â'r Gwasanaeth Carchardai a'r Gwasanaeth Prawf, ac y byddai hynny'n 
parhau i gael ei wreiddio.  Mae achosion o hyd o bobl yn gadael y carchar ac 
yn mynd yn syth ar y strydoedd.  Nid methiant y llwybr yw hynny o reidrwydd 
ond gall fod yn ganlyniad i'r unigolion, y mae rhai ohonynt yn amharod i 
ymgysylltu â gwasanaethau.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch a fyddai cartrefi newydd yn cael 
eu hadeiladu heb foeleri nwy.  Dywedodd swyddogion ei fod wedi bod yn wir 
ers peth amser a'i fod yn ymateb i'r newid disgwyliedig mewn rheoliadau 
adeiladu.  Mae adeiladu cartrefi ledled Cymru yn cael ei symud tuag at safon 
garbon isel, gan gynnwys cael gwared ar nwy, gwella perfformiad adeiladwaith 
adeiladu a harneisio ynni adnewyddadwy.  Mae'r cynllun modiwlaidd yn Cross 
Street yn cyrraedd safon ddi-garbon, ac mae hen safle Ysgol Uwchradd 
Tredelerch yn brosiect peilot ar gyfer darparu tai carbon isel mewn cyfaint 
gyda phympiau gwres o'r ddaear, pwyntiau gwefru cerbydau trydan ac 
adeiladwaith adeiladau sy'n perfformio'n dda.  Mae'r cynlluniau gwariant 
presennol yn cyfrif am y dechnoleg ychwanegol sy'n cael ei hymgorffori ar hyn 
o bryd.  Y gost ychwanegol fesul cartref yw tua £15,000.  Mae'r dechnoleg 
ychwanegol yn gwneud cartrefi newydd yn wydn ar gyfer y dyfodol.  Nod y 
rhaglen yw gwneud cartrefi sy'n fforddiadwy i bweru a gwresogi wrth symud 
ymlaen.  Mae'n ofynnol i bob prosiect fynd drwy asesiad hyfywedd ac mae'n 
rhaid i bob cartref dalu amdanynt eu hunain o fewn y model hyfywedd ariannol 
y cytunwyd arno.  Mae Llywodraeth Cymru yn darparu swm sylweddol o arian 
grant.   

 

 Cyfeiriodd yr Aelodau at eitem K4.14 Creu cymunedau diogel a chynhwysol a 
gofynnodd am absenoldeb dangosyddion perfformiad allweddol mewn 
perthynas â gwasanaethau cyhoeddus sy'n ymdrin ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a throseddu.  Dywedodd swyddogion fod ffigurau lefel 
uchel mewn perthynas â chanfyddiad y cyhoedd o droseddau a gasglwyd 



drwy Holi Caerdydd a oedd yn darparu llinell sylfaen y gellid ei defnyddio at 
ddibenion monitro. Dywedwyd wrth yr Aelodau bod diogelwch cymunedol yn 
gofyn am ddefnydd effeithiol o wahanol wasanaethau.   

 
 
PENDERFYNWYD: Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau yn ystod y drafodaeth ar y 
ffordd ymlaen. 
 
57 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
58 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Dydd Mercher 9 Mawrth am 4.30pm. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 4.05 pm 
 


